



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๖
รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๗ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
จะดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก
ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา การมีปฏิภาณไหวพริบ เจตคติและอุดมการณ์ ใน
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น. และสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง
ประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒

อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ.
กำหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ หาก
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตามมาตรา ๕๓ ดำเนินการเพิกถอนคำสั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง โดยผู้ถูกเพิกถอนจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ในภายหลังไม่ได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

(นายประจวบ ดีพรม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒
แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๖ รอบที่ ๒
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์

ลำดับที่	รหัสผู้สมัคร	ชื่อ- สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นายเกรียงไกร ลามุงคุณ	รายงานตัววันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. สัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒

